



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายกฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่มุ่งดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก และพอใจที่ทุกหน่วยงานวางแผนและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและจัดเรือเข้าพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้าน การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังรพ.ใกล้เคียง ซึ่งนายกฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยทั้งในรพ.และผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านพักเป็นพิเศษ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องรับการล้างไต ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก จึงให้สธ.สำรวจข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับยาและดูแลอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งแจ้งเตือนชาวบ้านให้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ รพ.บางสะพาน น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เปิดบริการเต็มรูปแบบ</p> <p>น.อ.อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.บางสะพาน เร่งฉีดล้างทำความสะอาดคราบโคลนจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมอาคารผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในอาคารบริการ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในอีก 1-2 วัน โดยระหว่างการฟื้นฟูรพ. ได้แจ้งให้ผู้รับบริการเดินทางไปที่รพ.สนามภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา</p>
<p>เว็บไซต์ประชาไทย</p> <p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสนช. เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ นายสมชาย แสวงการ และคณะสมาชิก สนช. 44 คนเสนอไปพิจารณา โดยมีร.ว.สธ. เป็นตัวแทนรัฐบาลรับร่างนำกลับไปพิจารณาในรอบเวลา 30 วัน ก่อนส่งกลับสนช. เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระรับหลักการต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติเลื่อนการยกระดับกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นประเภท 2 ออกไปก่อน เพื่อรอให้คกก.กฤษฎีกาตีความ ล่าสุด ศ.นพ. อีระวัฒน์ เหมาะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และกรรมการพิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า การเลื่อนออกไปก่อนมีข้อดีที่หากกรอร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับของ สนช. จะครอบคลุมมากกว่า แต่ที่กังวลคือการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเรื่องจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาขอยื่นจดสิทธิบัตรสารจากกัญชา หนึ่ง ๆ ที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นสารในธรรมชาติของกัญชา ซึ่งตามกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ให้จด</p> <p>แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุขกล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนเดือนมิ.ย. 2561 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบเรื่องดีแต่กลับให้ต่างชาติประมาณ 10 ราย มายื่นขอจดสิทธิบัตรกัญชา บางรายขอยื่นได้เพราะตรงกับเกณฑ์ของกฎหมาย คือ มีการคิดค้นในเรื่องสารสังเคราะห์ แต่หลายรายขัดกับกฎหมาย เพราะเป็นสารธรรมชาติของกัญชา ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังรอคำตอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะดำเนินการอย่างไร</p> <p>ด้าน ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา เปิดเผยว่า เมื่อออกจะต้องทำวิจัยและพัฒนาตามข้อสั่งการของ ร.ว.สธ. จึงไปค้นเจอว่ามีกรณียื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาผ่านระบบพีซีทีที่ไทย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งว่าได้ประกาศแล้วแต่ไม่มีผู้ใดทักท้วง ออก.และเครือข่ายจึงร่วมกันทักท้วงว่าผิดกฎหมายไทยตามมาตรา 9(1) ชัดเจน โดยระหว่างที่กำลังถกเถียงกันอยู่ พบว่ามีกรณียื่นผ่านพีซีทีถึง 6 รายการ บางรายการเป็นสารสกัดจากพืชกัญชา บางรายการเป็นสารสังเคราะห์จากพืชกัญชา โดยทุกตัวเป็นสารสกัดจากพืชกัญชาทั้งหมด และอาจมีการยื่นจดพืชกระท่อมอยู่ด้วย ปลายเดือนนี้ กพย.เครือข่ายนักวิชาการและอก. จะรวมตัวกันยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงร.ว.พ.พาณิชย์ หากยังไม่ทำอะไร จะรวมตัวกันฟ้องศาลปกครองคุ้มครองคุ้มครองว่าคุณกระทำผิดกฎหมายไทย หรือไม่เช่นนั้นต้องให้นายกฯ ใช้มาตรา 44 แก้ไขเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรก</p> <p>แหล่งข่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า อธิบดีกรมฯ และรองอธิบดี พร้อมทั้งจะชี้แจงทุกเรื่อง ขณะนี้อยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์</p>	<p>ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารและรวบรวมข้อมูลให้รอบด้านกำหนดให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดในวันที่ 12 พ.ย. นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ.และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวถึงกรณีการยกระดับกัญชาถูกเลื่อนออกไปเพื่อรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ขณะที่ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ของ 44 สมาชิก สนช. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการว่า มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการเดินหน้าสร้างโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมในการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของ อภ. และพร้อมจะเดินหน้าตามโรดแมปที่วางไว้ เพื่อให้เกิดโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมในการผลิตกัญชาและเพาะปลูกกัญชาขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพราะมีข่าวร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ฉบับ สนช.จะเข้าสู่ครม.วันที่ 13 พ.ย. ซึ่งคาดว่าภายใน 1 เดือนจะออกมาได้ ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ อย. กำลังดำเนินการก็น่าจะลือตามกันไป อภ.จึงยังคงมีหน้าที่ในการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป โดยแผนเรื่องการจัดเก็บและผลิตสารสกัดจะเหลือเพียง 2 ระยะ คือระยะสั้นและระยะยาว โดยรวบรวมระยะแรกกับระยะสองเป็นอันเดียวกัน ดำเนินการในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่คลอง 10 จ.ปทุมธานี โดยใช้โรงงานผลิตยารังสิต ส่วนผลิตยาน้ำจะให้คงผลิตที่พระรามหกตามเดิม ส่วนระยะสุดท้ายจะเป็นระดับอุตสาหกรรมใหญ่ ทำเป็นคอมเพล็กซ์แบบครบวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อบอร์ด อภ. ภายในเดือนธ.ค. 2561 โดยจะตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจอย่างครบวงจร</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้แค่ 4 โรค ว่า สธ.ได้แต่งตั้ง กก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีคทง.ย่อย 4 คณะ ได้แก่ ด้านสายพันธุ์ ด้านการสกัด ด้านการใช้ทางการแพทย์ และด้านงานการควบคุม ซึ่งคทง.ด้านการใช้ทางแพทย์ตรวจสอบการวิจัยในประเทศไทย ระบุว่าผลการศึกษาที่ชัดเจนในสัตว์ทดลองมี 3 โรค ได้แก่ 1.ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด 2.ลดอาการโรคลมชักในเด็ก 3.ลดอาการปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ โดยไม่สนใจหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการระลอกโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่มีอีกมาก ส่วนอย.และกรมการยาเสพติดยังออกระเบียบอ้างอิงถึงผลร้ายของยาเสพติด ทั้งนี้ กก.ต้องฟังข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อย่างจริงจังในผู้ป่วยจากกลุ่มที่ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาบ้านบ้านซึ่งตรงกับหลักวิทยาศาสตร์และตรงกับหลักทางการแพทย์ที่มีปรากฏในตำราและวารสารต่างประเทศ ดังนั้น ใครจะรับผิดชอบหากต้องมีการวิจัย/ ทบทวนคุณภาพของน้ำมันกัญชาแล้วซ้ำอีกตามมาตรฐานสูงสุดของ อย. และปล่อยให้ยาจากบริษัทต่างประเทศเข้ามา</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ราคาดาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการให้บอกแค่ว่า แต่เรียกร้องให้เป็นสินค้า บริการ ที่ต้องมีกรควบคุม ซึ่งเป็นอำนาจที่กรมการค้าภายในสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ให้เอกชนเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนกับกรมฯ แล้วพิจารณาทำราคากลาง หรือนำราคากลางคำรักษาพยาบาลโครงการ UCEP มาใช้</p> <p>น.ส.สุภัทรา นาคผิว ประธานอนุกรรมการบริการด้านสุขภาพ คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน กล่าวว่า ไม่ควรให้เสรีในการคิดคำรักษาพยาบาล เพราะเป็นสินค้าด้านคุณธรรม ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างกำไรกับคุณธรรม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 12 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 2.โรคถุงน้ำดีอักเสบ 3.โรคริดสีดวงทวาร 4.ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 5.หลอดเลือดดำของหลอดเลือดอาหาร กระเพาะอาหาร ขอด 6.ภาวะหลอดเลือดตีบ 7.โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุตัน 8.ตั้งเนื้ออกลำไส้ใหญ่ 9.นิ่วในท่อน้ำดี 10.นิ่วในท่อน้ำดีอ่อน 11.ภาวะท่อน้ำดีตีบ และ 12.ภาวะท่อน้ำดีอ่อนตีบ โดยมีหน่วยบริการที่ให้บริการ 103 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ ม.ค. - 20 ก.ย. 2561 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 2,176 ครั้ง กลุ่มโรคที่รับบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 761 ราย รองลงมา หลอดเลือดดำของหลอดเลือดอาหาร กระเพาะอาหารขอด 388 ราย และตั้งเนื้ออกลำไส้ใหญ่ 349 ราย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ แฟนเพจ รพ.กุมภวาปี</p>	<p>รพ.กุมภวาปีชี้แจงกรณีนำผู้ป่วยส่งวัด</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจรพ.กุมภวาปี ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี “ผู้จัดการออนไลน์ และ แฟนเพจ MGR online อีสานบ้านเฮา” นำเสนอข่าว นายสุภาพ เมฆสูงเนิน ถูกเจ้าหน้าที่รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นำไปปล่อยทิ้งไว้ในวัดศรีนคราราม ต.กุมภวาปี เหตุเพราะเป็นผู้ป่วยไร้ญาติ ว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยเรื้อรอนอาศัยอยู่รพ.แห่งเก่า และนอนแหวงหน้า ๘. กรุงเทพฯ อ.กุมภวาปี มาหลายปีแล้ว ได้รับอุบัติเหตุรถชนจนปอดแตก รพ.ได้ส่งตัวไปรักษาที่รพ.ประจำจังหวัดจนอาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ดีขึ้น จึงไปรับมารักษาตัวต่อที่รพ.กุมภวาปีจนหายดี แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็นคนเรื้อรัง จึงได้ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุดรธานี และผู้ป่วยมีอาการทางจิตประสาทเล็กน้อย ศูนย์ฯ จึงจะออกมาประเมินอาการผู้ป่วยก่อน รพ.จึงให้ผู้ป่วยไปนอนพักที่เรือนพักญาติ แต่ผู้ป่วยขอให้ไปส่งไว้ที่โรงหนังเก่า หรือแถว 7-11 หน้าตลาด เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะไม่มีอาหารให้กิน จึงขอให้ผู้ป่วยไปอยู่วัดเพื่อรอ จนท.จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในวันจันทร์ พร้อมทั้งให้ผ้าคลุมเตียงที่ติดไปกักรถพยาบาลให้ผู้ป่วยไว้คลุมกันหนาว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและมีการแชร์ในโลกโซเชียล ดังนั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ขอให้ติดต่อกับรพ.โดยตรง และงด share ข่าวดังกล่าว โดยขณะนี้รพ.ได้นำผู้ป่วยมาดูแลต่อเพื่อรอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมาประเมินต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 40 วัด 700 รูป ในเครือข่ายรพ.ปทุมธานี ที่วัดโบสถ์ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามารถประกอบศาสนากิจได้เต็มที่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ย. 2561-ส.ค. 2562 มีกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฐานที่ 2 โภชนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค ฐานที่ 3 ตรวจเอกซเรย์ปอด ฐานที่ 4 ตรวจรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ฐานที่ 5 เภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่อง การฉันทยา ฐานที่ 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิกบุหรี่ ฐานที่ 7 ทำบุญสุขไสใจสังฆทาน ฐานที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR)</p>
เว็บไซต์ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p>ไวรัสโอบิลา</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขคงโก เผยว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโอบิลารอบใหม่ในคงโกคร่าชีวิตผู้ติดเชื้อไปแล้ว 201 ราย จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 291 ราย ในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชากรในเมืองเบนี ภูมิภาคคิวิ ทางตอนเหนือของโก ด้านโครงการวัคซีนป้องกันไวรัสโอบิลาได้ให้วัคซีนแก่ประชาชนแล้วกว่า 25,000 คน นายโอสี โอลันการมว.สธ.คงโก เผยว่า การให้วัคซีนต้องประสบปัญหา เนื่องจากกลุ่มกบฏขัดขวางทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พยายามเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้วัคซีนประชาชน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch